



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  
และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ  
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวปรวรัตน์ สุทธพจนารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมชาย งามวิจิตร)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปราวรัตน์ สุทรพจนารักษ์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 14 ปี (ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2548 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2562)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2562)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 14 ปี (ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2548 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2562)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711179489</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 81</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปราวรัตน์ สุทธพจนารักษ์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

### 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะกระเพาะอาหารทะลุ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 17 วัน ( ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 )

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก.774)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 69 ปี สถานภาพ สมรส คู่ อาชีพพ่อบ้าน ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิเสธเพื่ออาหาร ไม่มีประวัติแพ้ยา การเจ็บป่วยในอดีต เป็นโรคเบาหวาน (Diabetic) เข้ารับการรักษาวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยอาการ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการจุกแน่นท้องคล้ายอาหารไม่ย่อย ปวดท้องตลอด ร่วมกับ อาเจียน 3-4 ครั้ง 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง เวียนศีรษะ จึงมาโรงพยาบาล ตรวจ X-ray ปอด ทำศีรษะสูง พบอากาศในช่องท้อง วินิจฉัยว่ามีการอักเสบในช่องท้อง (Peritonitis) ได้รับการผ่าตัดเปิดช่องท้องเย็บปิดรอยรั่ว (Explor lab with simple suture with omental graft) แก้ไขภาวะกระเพาะอาหารทะลุ (Peptic ulcer perforated) หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการดูแลที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ผู้ป่วยรู้สึกตัว ใส่ท่อหลอดลมคอต่อเครื่องช่วยหายใจ มีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง ได้รับการพยาบาลหลังผ่าตัด ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตสังคม แก้ไขภาวะไม่สุขสบายจากการปวด ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำหน้าที่ต่างๆ ของร่างกายลดลง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อหลอดลมคอต่อเครื่องช่วยหายใจ ได้แก่ ปอดแฟบ ปอดติดเชื้อ ผู้ป่วยสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจและถอดท่อหลอดลมคอ ได้ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืดแน่น การเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลำไส้อุดตันตามมา ตลอดจนการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว เมื่อกลับบ้านป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ผู้ป่วยหลังได้รับการแก้ไขภาวะกระเพาะอาหารทะลุ สามารถปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ป่วยย้ายไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย(20/9) ผู้ป่วยกลับบ้านใน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมเข้ารับการรักษา 17 วัน

## ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว และปลอดภัย โดยทีมสหวิชาชีพ
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการรักษาพยาบาล
3. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ขณะได้รับการรักษาและเมื่อกลับไปบ้าน

## 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. ผู้ป่วยได้รับการสังเกต ประเมินและแก้ปัญหา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ

2. มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ

เป้าหมาย

ผู้ป่วยได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ
2. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ